



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 62/2542

วันที่ 6

พฤษภาคม 2542

## เรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายสฤติย์ ลิมพวงศ์พันธุ์ โฆษกกระทรวงการคลังขอแถลงให้ทราบถึงความคืบหน้าของการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล ในขณะนี้วิกฤตการณ์ระบบสถาบันการเงิน จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากนโยบายทางเศรษฐกิจหลายประการ เริ่มจากแผนฟื้นฟู ระบบสถาบันการเงิน 14 สิงหาคม แผนกระตุ้นระบบเศรษฐกิจผ่านมาตรการการคลัง 30 มีนาคม และ มาตรการการเงินเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นต้น ในการนี้ภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นสามารถสังเกตได้จากตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งภายในและภายนอก ระบบเศรษฐกิจไทย อาทิเช่น ระดับและปริมาณของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans- NPLs) ที่มีแนวโน้มลดลง สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมให้เกิดการระดมหนี้จากภาครัฐ หรือการปรับเพิ่ม ระดับความน่าเชื่อถือของระบบสถาบันการเงินไทยจากองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือต่อระบบเศรษฐกิจไทยในสายตาของนานาชาติได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ

สำหรับการแก้ไขปัญหาในภาคการผลิตที่แท้จริง (Real sector) นั้น ส่วนหนึ่งได้ดำเนินการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SMEs โดยการนำเอามาตรการเร่งด่วนทางการเงินที่เสนอโดยกระทรวงการคลัง และ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ที่มอบหมายให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร ออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมปล่อยสินเชื่อในวงเงิน 35,000 ล้านบาท และค้ำประกันในวงเงิน 500 ล้าน

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 - 31 มีนาคม 2542 สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติ สินเชื่อเป็นปริมาณเงินทั้งสิ้น 5,907.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของวงเงิน 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็น จำนวน 2,767.67 ล้านบาท และ 3,140.27 ล้านบาท ของปริมาณสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง ตามลำดับ ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติไปแล้วได้ไปถึง SMEs เป็นจำนวน 733 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 607 รายเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า แม้ปริมาณสินเชื่อระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับ ผู้ประกอบการรายกลางอยู่ ณ ระดับที่ไม่ลดหลั่นกันนัก แต่ด้วยปริมาณเงินที่ใกล้เคียงกันสามารถกระจาย ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่ารายกลางถึง 481 ราย ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะสามารถกระจาย สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

ความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนทางการเงินฯ ของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเมื่อเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2542 อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ควรจะเป็นไปบ้าง หากคิดค่าเฉลี่ยที่ แต่ละไตรมาส ซึ่งควรจะมีการปล่อยสินเชื่อในปริมาณร้อยละ 25 ทั้งนี้สาเหตุในการอำนวยการสินเชื่อได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อาจเกิดมาจากอุปสรรคด้านต่างๆ อาทิเช่น ความไม่พร้อมทางด้านข้อมูลของลูกค้า SMEs เนื่องจาก เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ การขาดความพร้อมภายในองค์กรซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการ อนุมัติสินเชื่อหรือการแก้กฎหมายเพื่อให้อำนาจในการดำเนินธุรกรรม เป็นต้น อุปสรรคดังกล่าวอาจมีปัญห ในช่วงต้นๆ ของการดำเนินการ แต่จะสามารถขจัดไปได้โดยเร็ว ซึ่งจะทำให้การให้สินเชื่อตามมาตรการเร่ง ด่วนทางการเงินฯ เป็นไปได้อย่างราบ

รีนซัน และบรรลุป่าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเป็น รายสถาบันจะเห็นว่า  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติสินเชื่อเป็นจำนวน ร้อยละ 41 ของ  
วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่เท่ากับร้อยละ 16

---

*Posted 6 May 1999*